

เดือน	ตุลาคม	พฤศจิกายน	ธันวาคม	มกราคม	กุมภาพันธ์	มีนาคม	เมษายน	พฤษภาคม	มิถุนายน	กรกฎาคม	สิงหาคม	กันยายน	
กิจกรรมส่วนงาน	<p>1.คำสั่งการยกยอบแห่งประเทศไทย ที่ 174/2566 เรื่อง แต่งตั้ง คณะทำงานศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริตของประเทศไทย (ศปท. ยสท.)</p> <p>2. ส่วนงานบริหาร และพิจารณา กิจกรรมต่อต้านการทุจริตและ ประพฤติมิชอบของส่วนงาน ปีงบประมาณ 2567</p> <p>3.3 ประชาสัมพันธ์นโยบาย "No Gift Policy" ให้พนักงานทุกคน รับทราบ</p> <p>7.1. ติตประกาศประชาสัมพันธ์ การตรวจสอบสิทธิสวัสดิการ รักษาพยาบาล ที่นำร่องหน่วย เวชระเบียนนอก</p> <p>7.2 พนักงานหน่วยเวชระเบียน นอก ทำการตรวจสอบสิทธิ โดย ดูจากสำเนาทะเบียนบ้าน จากนั้นบันทึกผลการตรวจสอบ ในระบบคอมพิวเตอร์ รท.</p> <p>7.3. หัวหน้าหน่วยเวชระเบียน นอก รายงานผลการดำเนินงาน ต่อหัวหน้ากองบริหารทั่วไป</p>	<p>1. ประชุมคณะทำงานศูนย์ ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริตของ การยกยอบแห่งประเทศไทย (ศปท. ยสท.) ครั้งที่ 1 ปีงบประมาณ 2567 วันพุธที่ 29 พฤศจิกายน 2566</p> <p>2. ส่วนงานบริหาร และพิจารณา กิจกรรมต่อต้านการทุจริตและ ประพฤติมิชอบของส่วนงาน ปีงบประมาณ 2567</p> <p>3.3 ประชาสัมพันธ์นโยบาย "No Gift Policy" ให้พนักงานทุกคน รับทราบ</p> <p>7.1. ติตประกาศประชาสัมพันธ์ การตรวจสอบสิทธิสวัสดิการ รักษาพยาบาล ที่นำร่องหน่วย เวชระเบียนนอก</p> <p>7.2 พนักงานหน่วยเวชระเบียนนอก ทำการตรวจสอบสิทธิ โดยดูจาก สำเนาทะเบียนบ้าน จากนั้นบันทึก ผลการตรวจสอบในระบบ คอมพิวเตอร์ รท.</p> <p>7.3 หัวหน้าหน่วยเวชระเบียนนอก รายงานผลการดำเนินงานต่อ หัวหน้ากองบริหารทั่วไป</p>	<p>3.1 ให้ความรู้ด้านการป้องกันและปราบปรามการทุจริต เพื่อบุคลากรมีความรู้ความเข้าใจเกิดความตระหนัก และสร้างพฤติกรรมซื่อสัตย์สุจริต โดย แยกแยะนโยบาย กุฎระเบียน กรณี ตัวอย่าง ฯลฯ ผ่านช่องทาง Line การ เวียนเอกสาร</p> <p>3.3 เผยแพร่นโยบายการต่อต้านการ ทุจริตต่อเว็บไซต์ของ ยสท. ให้พนักงาน ทุกคนรับทราบ ดังนี้</p> <ul style="list-style-type: none"> - นโยบายการต่อต้านการทุจริตและ ประพฤติมิชอบในภาครัฐวิสาหกิจของ กายยกยอบแห่งประเทศไทย - นโยบายไม่รับของขวัญและของกำนัล จากการปฏิบัติหน้าที่ - มารการส่งเสริมความโปร่งใสในการ จัดซื้อจัดจ้าง - มารการคุ้มครองผู้แจ้งเบาะแส - มารการตรวจสอบการใช้ดุลพินิจ - มารการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะ <p>ผ่านเว็บไซต์ของการยกยอบแห่งประเทศไทย</p> <p>- แนวปฏิบัติการจัดการเรื่องร้องเรียน การทุจริตและประพฤติมิชอบของ เจ้าหน้าที่การยกยอบ แห่งประเทศไทย</p> <p>- แนวปฏิบัติการมีทรัพย์สินของ ราชการ</p> <p>7.1 ติตประกาศประชาสัมพันธ์ การตรวจสอบสิทธิสวัสดิการรักษาพยาบาล ที่นำร่องหน่วยเวชระเบียนนอก</p> <p>7.2 พนักงานหน่วยเวชระเบียนนอก ทำ การตรวจสอบสิทธิ โดยดูจากสำเนา ทะเบียนบ้าน จากนั้นบันทึกผลการ ตรวจสอบในระบบคอมพิวเตอร์ รท.</p> <p>7.3 หัวหน้าหน่วยเวชระเบียนนอก รายงานผลการดำเนินงานต่อหัวหน้ากอง บริหารทั่วไป</p> <p>7.4 จัดทำแบบสำรวจข้อมูลสิทธิ สวัสดิการของคุ้มครองดีพนักงาน</p>	<p>3.1 ให้ความรู้ด้านการป้องกันและปราบปรามการทุจริต เพื่อบุคลากร มีความรู้ความเข้าใจเกิดความตระหนัก และสร้างพฤติกรรมซื่อสัตย์สุจริต โดย แยกแยะนโยบาย กุฎระเบียน กรณี ตัวอย่าง ฯลฯ ผ่านช่องทาง Line การ เวียนเอกสาร</p> <p>3.2 ส่งพนักงานเข้าร่วมอบรม หลักสูตร "การป้องกันการฉ้อโกง แห่งประชาชนและการดำเนินการ เรื่องร้องเรียนทุจริตตามกฎหมายที่ กำนัน" เมื่อวันที่ 19 ม.ค.67 จำนวน 3 คน</p> <p>3.3 ปฏิบัติตามนโยบาย (No Gift Policy) โดยการเผยแพร่ ประชาสัมพันธ์ให้กับพนักงาน และประชาสัมพันธ์ให้กับพนักงาน และ ผู้มาติดต่อทราบ</p> <p>7.1 ติตประกาศประชาสัมพันธ์ การตรวจสอบสิทธิสวัสดิการ รักษาพยาบาล ที่นำร่องหน่วย เวชระเบียนนอก</p> <p>7.2 พนักงานหน่วยเวชระเบียนนอก ทำการตรวจสอบสิทธิ โดยดูจากสำเนา ทะเบียนบ้าน จากนั้นบันทึกผลการ ตรวจสอบในระบบคอมพิวเตอร์ รท.</p> <p>7.3 หัวหน้าหน่วยเวชระเบียนนอก รายงานผลการดำเนินงานต่อหัวหน้ากองบริหารทั่วไป</p> <p>7.4 ดำเนินการสำรวจข้อมูลสิทธิ สวัสดิการของคุ้มครองดีพนักงาน</p> <p>7.5 หน่วยเวชระเบียนนอก พบหวนระเบียนปฏิบัติ และวิธี ปฏิบัติ พบว่าระเบียบปฏิบัติ และวิธี ปฏิบัติ ยังเป็นปัจจุบัน ไม่ต้อง แก้ไข</p>	<p>3.1 ให้ความรู้ด้านการป้องกันและปราบปรามการทุจริต เพื่อบุคลากรมีความรู้ความเข้าใจเกิดความตระหนัก และสร้างพฤติกรรมซื่อสัตย์สุจริต โดย แยกแยะนโยบาย กุฎระเบียน กรณี ตัวอย่าง ฯลฯ ผ่านช่องทาง Line และ การเวียนเอกสาร</p> <p>3.3 ปฏิบัติตามนโยบาย (No Gift Policy) โดยการเผยแพร่ ประชาสัมพันธ์/ติตประกาศ ให้กับ พนักงาน และผู้มาติดต่อทราบ</p> <p>3.4 การออกแบบประเมิน</p> <ul style="list-style-type: none"> - วันที่ 2 ก.พ.67 ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายใน จำนวน 20 คน ตอบแบบวัดการรับรู้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายใน - วันที่ 15 ก.พ.67 ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายใน จำนวน 50 คน ตอบแบบวัดการรับรู้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายใน <p>6.3 มีระบบบริหารจัดการภายในที่ โปร่งใส ตรวจสอบได้</p> <p>7.1 ติตประกาศประชาสัมพันธ์ การตรวจสอบสิทธิสวัสดิการรักษาพยาบาล ที่นำร่องหน่วยเวชระเบียนนอก</p> <p>7.2 พนักงานหน่วยเวชระเบียนนอก ทำการตรวจสอบสิทธิ โดยดูจากสำเนา ทะเบียนบ้าน จากนั้นบันทึกผลการ ตรวจสอบในระบบคอมพิวเตอร์ รท.</p> <p>7.3 หัวหน้าหน่วยเวชระเบียนนอก รายงานผลการดำเนินงานต่อหัวหน้ากองบริหารทั่วไป</p> <p>7.4 ดำเนินการสำรวจข้อมูลสิทธิ สวัสดิการของคุ้มครองดีพนักงาน</p> <p>กิจกรรมรวมงานข้อมูลสถิติ นำส่งข้อมูลสถิติจำนวนผู้รับบริการ ประจำปีงบประมาณ 2566 และคู่มือ การให้บริการผู้ป่วย ตามแบบวิธีการ เปิดเผยข้อมูลสาธารณะ (OIT) ให้มี เตลฯ ศปท.ยสท.</p>	<p>3.3 ปฏิบัติตามนโยบาย (No Gift Policy) โดยการเผยแพร่ ประชาสัมพันธ์/ติตประกาศ ให้กับ พนักงาน และผู้มาติดต่อทราบ</p> <p>3.4 นำส่งข้อมูล OIT ของฝ่าย การแพทย์ ให้คณะทำงาน เพื่อนำส่ง ป.ป.ช. เียบรร้อยแล้ว</p> <p>7.1 ติตประกาศประชาสัมพันธ์ การ ตรวจสอบสิทธิสวัสดิการรักษาพยาบาล ที่นำร่องหน่วยเวชระเบียนนอก</p> <p>7.2 พนักงานหน่วยเวชระเบียนนอก ทำการ ตรวจสอบสิทธิ โดยดูจากสำเนาทะเบียนบ้าน จากนั้นบันทึกผลการตรวจสอบในระบบ คอมพิวเตอร์ รท.</p> <p>7.3 หัวหน้าหน่วยเวชระเบียนนอก รายงานผลการดำเนินงานต่อหัวหน้ากองบริหารทั่วไป</p> <p>7.4 ดำเนินการสำรวจข้อมูลสิทธิ สวัสดิการของคุ้มครองดีพนักงาน</p>	<p>3.3 ปฏิบัติตามนโยบาย (No Gift Policy) โดยการเผยแพร่ ประชาสัมพันธ์/ติตประกาศ ให้กับ พนักงาน และผู้มาติดต่อทราบ</p> <p>3.4 นำส่งข้อมูล OIT ของฝ่าย การแพทย์ ให้คณะทำงาน เพื่อนำส่ง ป.ป.ช. เียบรร้อยแล้ว</p> <p>7.1 ติตประกาศประชาสัมพันธ์ การ ตรวจสอบสิทธิสวัสดิการรักษาพยาบาล ที่นำร่องหน่วยเวชระเบียนนอก</p> <p>7.2 พนักงานหน่วยเวชระเบียนนอก ทำการ ตรวจสอบสิทธิ โดยดูจากสำเนาทะเบียนบ้าน จากนั้นบันทึกผลการ ตรวจสอบในระบบคอมพิวเตอร์ รท.</p> <p>7.3 หัวหน้าหน่วยเวชระเบียนนอก รายงานผลการดำเนินงานต่อหัวหน้ากองบริหารทั่วไป</p> <p>7.4 ดำเนินการสำรวจข้อมูลสิทธิ สวัสดิการของคุ้มครองดีพนักงาน</p>						
						<p>รายงานการดำเนินงานของบุคคลต้นแบบ ด้านวัฒนธรรมสุจริต</p> <p>เข้าร่วมการประชุมคณะทำงาน ศปท. ยสท. ครั้งที่ 2/2566และเข้าร่วมประกาศเกียรติคุณ เมื่อวันที่ 27 ก.พ. 2567 ณ ห้องประชุม 1 ตึกอำนวยการ</p>	<p>รายงานการดำเนินงานของบุคคลต้นแบบ ด้านวัฒนธรรมสุจริต</p> <p>1. เข้าร่วมกลุ่ม Line ศปท.ยสท. 2. เผยแพร่ข้อมูลข่าวสารจากศูนย์ ศปท.ยสท. ให้กับหน่วยงานภายในสังกัด</p>	<p>รายงานการดำเนินงานของบุคคลต้นแบบ ด้านวัฒนธรรมสุจริต</p> <p>แจ้งข่าวสารจากสำนักงาน ป.ป.ช.ผ่าน App.Line ภายในหน่วยงาน เกี่ยวกับการเปิดรับตรวจสอบทั่วไป เข้าร่วมกิจกรรมขับเคลื่อนแผนต่อต้านคอร์รัปชันและ แจ้งเบาะแส</p>					
	เป้าหมายรายเดือน	4	10	11	9	14	9	11	10	8	4	6	4
	ผลงานรายเดือน	4	10	11	9	14	9	11					
	ผลงานสะสม	4	14	25	34	48	57	68					